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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๘ 

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๕  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๗  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

เรื่องท่ีพิจารณา  
มาตรา ๘  พิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหม 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒. กองบัญชาการกองทัพเรือ 
๓. กองทัพบก 
๔. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๕. กองทัพเรือ 
๖. กองทัพเรือ ส าหรับกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
๗. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
๘. กองทัพอากาศ 
๙. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ผลการพิจารณา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     ๕,๑๐๘,๓๗๑,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- การขอรับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม พบว่ามีการตั้งงบประมาณบุคลากร
จ านวนมาก ขอสอบถามว่าเหตุใดกระทรวงกลาโหมต้องตั้งงบประมาณส าหรับก าลังพลเพ่ิมมากขึ้น และ 
มีแนวคิดจะปรับลดก าลังหรือไม่ รวมทั้งคาดว่าจะสามารถยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารได้ภายในปีใด 

- กระทรวงกลาโหม ตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศประมาณ 
๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีนโยบายการจัดซื้ออาวุธภายใต้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชย 
(Offset Policy) หรือไม่ หากมีนโยบายดังกล่าว ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในด้านใด หรือในกรณีที่ไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชย กระทรวงกลาโหมมีแผนจะด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยเมื่อใด รวมทั้ง
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แผนด าเนินการเพ่ือให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยเติบโต ร้อยละ ๕ ต่อปี ตลอด ๒๕๖๖ -
๒๕๖๙  

- กระทรวงกลาโหม มีแผนเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาหรือไม่ 
และเป้าหมายของสัดส่วนการวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนใดของงบประมาณท้ังหมด 

- กระทรวงกลาโหม สามารถให้ค ายืนยันได้หรือไม่ว่าไม่ได้น างบประมาณแผ่นดินใช้ในภารกิจ
ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานของรัฐบาลหรือตอบ
โต้ฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล 

- รายได้จากการท าธุรกิจทั้งหมดของกองทัพ ถูกบันทึกอยู่ในรายงานการเงินหรือไม่ และหาก
ไม่บันทึกไว้ในรายงานการเงิน มีเหตุผลใด  

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความคืบหน้าในการจัดระเบียบและโอนถ่ายรายได้
เชิงธุรกิจของกองทัพให้กับกรมธนารักษ์อย่างไร เช่น กองทัพบก ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมธนารักษ์
แล้วได้เริ่มจ่ายค่าเช่าหรือไม่ ส่วนกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อเตรียม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือไม่ 

- กระทรวงกลาโหม มีมาตรการอย่างไรในการลดปริมาณหรือสัดส่วนของเงินราชการลับ  
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและสร้างความไว้วางใจกับประชาชน 

- กระทรวงกลาโหม มีแผนปรับลดก าลังพลจ านวน ร้อยละ ๕๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐  
จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีนายทหารด ารงต าแหน่งนายพล ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้คุมก าลังเท่าใด และมีนายพลที่คุมก าลังพลเท่าใด โดยกระทรวงกลาโหมมีแผนลดจ านวน
ก าลังแต่ละปีอย่างไร 
 - การที่กองทัพมีต าแหน่งนายพลมาก  มีผลต่อรายการงบประมาณค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แผนการจัดหารถประจ าต าแหน่งรวมทุกเหล่าทัพเป็นเงินถึงมากกว่า ๕๕๓ ล้านบาท  เป็นการจ่ายให้แก่
ระดับชั้นยศใดขึ้นไปบ้างเป็นเงินต่อเดือนเท่าไหร่ทราบว่ามีต าแหน่งนายทหารระดับสูง และต าแหน่งต่าง ๆ  
ในกองทัพมากกว่า ๓๐ ต าแหน่ง ที่มีรถประจ าต าแหน่งเกินความจ าเป็น เช่น รถเบนซ์ S400 S500 ราคาคันละ 
๕ - ๖ ล้านบาท โดยใช้งบประมาณส่วนอื่นมาจัดหา อยากทราบว่าเป็นจริงหรือไม่ 
  - เมื่อพิจารณางบของกองบัญชาการกองทัพไทย ในรายการงบลงทุน พบว่า มีรายการ
ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ า ๑,๓๒๕ ล้านบาท ก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงชนบท ๗๑๔ ล้านบาท  ถามว่า
เป็นภารกิจของกองทัพหรือไม่ ซ้ าซ้อนกับหน่วยราชการอื่น เช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท หรือไม่  
และจะมีการประสานกับหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ท าภารกิจซ้ าซ้อนอย่างไร 
  - ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ า  จ านวน ๓ ล า
อย่างไร ภายหลังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่ขายเครื่องยนต์ให้กับสาธารณารัฐประชาชนจีน 
  - เหตุใดกองทัพเรือขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) จ านวน ๗ ล าพร้อมอุปกรณ์ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท จากบริษัทของ
ประเทศอิสราเอล ทั้งที่ เดิมจะด าเนินการจัดซื้อ ๓ ล า ขอให้ชี้แจงการด าเนินการดังกล่าวถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดซื้อหรือไม่ 
  - กองทัพอากาศขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด าเนินการจัดซื้อเครื่องบินรบ F35A 
จากสหรัฐอเมริกา แต่ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก าหนดว่าการจะขายอาวุธให้กับต่างประเทศต้องได้รับ
การอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อน ขอสอบถามว่าปัจจุบันสภาคองเกรสอนุมัติให้ขายเครื่องบินรบให้กับประเทศ
ไทยหรือไม่  
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีบุคลากรของกระทรวงกลาโหมมีอัตราคงที่ ส่วนงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการ

ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นร้อยละ ๖ ท าให้งบประมาณเพ่ิมสูงขึ้น  
 - กรณีภารกิจของหน่วยงานมีความหลากหลายจ าต้องมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับ

นโยบายปรับลดก าลังพลที่ไม่มีความจ าเป็น ลดยอดการบรรจุ ร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๗๐ และติดตาม
อัตราก าลังพลของแต่ละหน่วยงานถึงเหตุผลและความจ าเป็นของภารกิจของหน่วยงาน เช่น นายสิบ นายร้อย  

 - กรณีการเกณฑ์ทหารเข้าประจ าการลดลงในปี ๒๕๖๕ จ านวน  ๘๑,๐๐๐ คน ลดการ
คัดเลือก เปลี่ยนเป็นการสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจสามารถบรรจุเข้าเป็นทหารนายสิบ 
ร้อยละ ๘๐ ของอัตราที่มีความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน สามารถสมัครใจต่ออายุราชการอีก ๑ ปี ต่อไป 
รวมแล้วไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการเข้าประจ าการและพิจารณางบประมาณท่ีได้รับ 

 - กรณีนโยบายปรับลดก าลังพลผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนายพลมีระบบหมุนเวียนจากผู้ได้รับต าแหน่ง
หลักออกมาและลดจ านวนลง ร้อยละ ๕๐ ด าเนินการผ่านมา จ านวน ๒๐๐ กว่าคน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
พิจารณาจากสัดส่วนความเจริญก้าวหน้าของอาชีพสอดคล้องกับต าแหน่ง ตามท่ีได้รับนโยบาย 

 - กรณีค่ารถประจ าต าแหน่ง หรือรถประจ าต าแหน่ง ผู้ที่มีสิทธิได้รับได้แก่ต าแหน่ง นาวาเอก
พิเศษ พันเอกพิเศษขึ้นไป เช่น ต าแหน่งรองเจ้ากรม  

- กรณีรถประจ าต าแหน่งพันเอกพิเศษ อัตรา ๒๕,๔๐๐ บาท ต่อเดือน พลตรี จ านวน 
๓๑,๘๐๐ บาท  พลโทและพลเอกจ านวน ๔๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ด าเนินการไม่ให้เพ่ิมอัตราบุคลลากร 
เปลี่ยนจากต าแหน่งประจ าเป็นต าแหน่งหลัก เช่น จากต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต าแหน่งรองแม่ทัพ  
เพ่ือสอดคล้องกับความจ าเป็นและยังคงสิทธิประโยชน์เท่าเดิม 

 - กรณีนโยบายการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ มีข้อก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีภายในประเทศทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ประสบปัญหาจ านวนงบประมาณจัดซื้อ
เพ่ิมขึ้นสามเท่า เพื่อรายการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และที่ผ่านมาศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธได้มีการ
พัฒนาปืนใหญ่อัตราจรขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ได้รับการถ่ายเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล และน ามาใช้
ภายในกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพบก  

 - ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือสนับสนุนงานศึกษาและวิจัยพัฒนาอาวุธป้องกันประเทศ
ร่วมกับภาคเอกชนไปขายต่างประเทศ เช่น ร่วมทุนกับบริษัท ชัยเสรี จ ากัด ผลิตรถหุ้มเกาะล้อยางขายให้กับ
ประเทศฟิลิปปินส์ และร่วมกับบริษัทอู่ต่อเรือกรุงเทพผลิตเรือตรวจการชายฝั่งขายให้กับประเทศฟิลิปปินส์ 
ในรูปแบบ G to G 

 - กรณีผลการศึกษาและวิจัย เช่น การผลิตแบตเตอรี่ ใบจักรเรือ และเครื่องรบกวนสัญญาณ
กรณีผู้ก่อการร้ายใช้สัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุผ่านจุดเซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบได้
ว่าเป็นบุคคลหรือสัตว์ เพ่ือลดการใช้บุคคลากรลาดตระเวน 

 - กรณีการพัฒนากระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร และขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร ผลิต
จากโรงวัตถุระเบิดที่อ าเภอปากช่อง ก าลังการผลิต ๕๐ ล้านนัดต่อปี เพียงพอต่อก าลังการผลิตภายในประเทศ  

 - กรณีแผนงาน โครงการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พบว่าบางปีไม่มีการขอรับ
งบประมาณเนื่องจากโรงงานผลิตกระสุนปืนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้ด าเนินการขอให้สภากลาโหมอนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ด าเนินการปรับปรุงขีดความสามารถต่อไป 
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 - กรณีแผนงาน โครงการจ านวน ๑ ล้านบาทเศษ สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชน (ฝ่ายพลเรือน) ประจ าศูนย์ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  

 - กรณีการประจ าทูตทหาร ณ ต่างประเทศ จ านวน ๒๒ ประเทศ โดย ๑ ประเทศมี ๒ - ๓ 
เหล่าทัพ มีหน้าที่ประสานความร่วมมือและดูแลก าลังพล ยุทโธปกรณ์ที่ เดินทางไปประเทศต่าง ๆ 
ประกอบด้วยทหารเรือ ทหารอากาศ และทหารบก เช่นเดียวกับทูตทหารต่างประเทศประจ าที่ประเทศไทย 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรีย เป็นกลไกช่วยกองทัพ  
ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นนโยบายแรกที่ให้ความส าคัญสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ตามแนวชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - กรณีผู้อพยพตามแนวชายแดนด าเนินตามหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรสหประชาชาติ 
UNHCR ส่งกลับผู้ลี้ภัย แต่ประสบปัญหาพ้ืนที่ส่งกลับของประเทศต้นทางไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ 
ผู้ลี้ภัยท าให้ผู้ลี้ภัยไม่อยากกลับประเทศของตนเอง 

 - กรณีเครื่องบนรบประเทศเมียนมาร์ปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนรุกล้ า 
น่านฟ้าเข้ามาในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ได้ด าเนินการขอโทษ และการพิจารณาตอบโต้กลับต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศเพ่ือนบ้านและผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ที่ภาคเอกชนเข้าไป
ลงทุนในประเทศเมียนมาร ์ 

 - กรณีการด าเนินการเบิกจ่ายงบลับด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามภารกิจ ดังนี้ (๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ก าหนดให้
เป็นเงินราชการลับ หรือที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ิมเติมให้เป็นเงินราชการลับหรือเป็นเงินที่ใช้จ่ายที่ด าเนินงาน
ในลักษณะปกปิด (๒) ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักร ภารกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภารกิจด้านข่าว และภารกิจอ่ืนที่มีลักษณะปกปิด เพ่ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
หรือโดยสภาพแห่งเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานซึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์และวิธีการใช้
จ่ายงบประมาณดังกล่าวโดยเสนอให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ (๓) การจัดสรรงบประมาณเงินราชการลับให้
กระท าได้ภายในวงเงิน วัตถุประสงค์ และตามวิธีการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ  
(๔) การสั่งจ่ายงบประมาณเงินราชการลับ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยข้าราชการในส่วนราชการ  และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินรายการลับ ๒๕๖๔ เริ่มด าเนินการตรวจสอบในปี ๒๕๖๕ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพ่ือให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 - กรณีรถยนต์ของนายทหารระดับสูงคือรถควบคุมสั่งการ นายทหารระดับสูงจะมีรถ ๒ คัน 
คันหนึ่งเป็นรถประจ าต าแหน่งตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยรถราชการ อีกคันเป็นรถควบคุมการสั่งการเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของเหล่าทัพตอบสนองภารกิจเร่งด่วน เช่น การประชุม ต้อนรับแขกต่างประเทศ จึงต้องมี
สมรรถนะสูงโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเป็นรายกรณีไป 

 - กรณีการอนุมัติการจัดซื้อโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจ าฐานบินชายฝั่ง
วงเงินงบประมาณ เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากสภากลาโหมจัดซื้อ โดยตรวจสอบร่วมกับส านัก
งบประมาณและนายทหารพระธรรมนูญ ก่อนลงนามอนุมัติ ด าเนินการผ่านรูปแบบคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดซื้อ ราคากลาง ที โออาร์ คณะกรรมการจัดซื้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
คณะกรรมการคุณธรรม เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบและเอกสารครบถ้วนจึงได้ลงนามอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป  
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 - กรณีแผนงาน โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้งงบไว้เนื่องจากเป็น
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถูกก าหนดให้ จัดท ารายงาน
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ท าให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ๒๕๖๔ น ามาเบิกจ่ายในปี 
๒๕๖๕ และงบประมาณในปี ๒๕๖๕ น ามาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖  และตั้งงบประมาณใหม่ในปี ๒๕๖๗  

 - รายการเงินทดรองราชการคงเหลือ จ านวน ๔๑ ล้านบาท แบ่งออกเป็น หน่วยขึ้นตรง
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๘ ล้านบาท เงินฝากธนาคาร จ านวน ๓๒ ล้านบาท และใบส าคัญจ่าย จ านวน ๘ 
แสนบาท 

 - กรณีการจัดซื้อเรือด าน้ าจากประเทศจีน ได้มีการเจรจาตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนลงนามใน
สัญญา G to G แต่ไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ MTU369 จากประเทศเยอรมนี มาติดตั้งในเรือด าน้ า S26T 
ให้กองทัพเรือ (ทร.) ไทยตามข้อตกลง ได้มีการเจรจาและตกลงกันไว้ล่วงหน้าถึงแนวทางการแก้ปัญหาและ
ร่วมกันหาทางออกโดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งส าคัญ  

 - กรณีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F35 เป็นโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่เพ่ือทดแทนของเดิม 
ด าเนินการจัดซื้อตามแผนงานต้องเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณรองรับไว้ก่อนเจรจาขอซื้อเครื่องบิน   

 - แนวทางการปรับลดจ านวนต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่มด าเนินการตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๑  
สมัยนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช จนถึงปี ๒๕๖๐ ลดลงปี ร้อยละ ๒.๕ รวมแล้วครบร้อยละ ๕๐ เป็นไปตาม
กรอบที่ก าหนดไว้ 

 - กรณีทหารเกณฑ์ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๘๐,๐๐๐ คน เข้าประจ าการ ๔ ผลัดของแต่ละเหล่า 
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ จ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมาท าให้ประหยัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
ด้านอื่น ๆ ทดแทน เพ่ิมสัดส่วนภาคสมัครใจแทนภาคบังคับ 

 - กรณีการจัดสรรที่ดินให้กับทหารผ่านศึกไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ดินท ากินจากเดิมที่ดินในนิคม
ทหารผ่านศึกจ านวน ๙ แห่ง ครอบคลุม ๒,๐๖๑ ครอบครัว แต่ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ยื่นค าขอ ๔,๓๐๐ ราย  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- งบประมาณในภาพรวมของกระทรวงโหมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรยังเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องประมาณ ร้อยละ ๒.๓ หรือ ๒,๔๐๔ ล้านบาท  
ซึ่งสวนทางกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ต้องการลดจ านวนก าลังพล ดังนั้น กระทรวงกลาโหม  
ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

- กระทรวงกลาโหม ควรทบทวนระบบการเกณฑ์ทหารแบบภาคบังคับ เนื่องจากการใช้
วิธีการบังคับ ส่งผลให้บุคคลที่อยู่ในวัยท างานเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และหากกระทรวงกลาโหมยังไม่
พิจารณาทบทวนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวที่ก าลังจะเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ  

- กระทรวงกลาโหม ควรให้ความส าคัญกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชย (Offset 
Policy) เพ่ือให้การเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ผลิตที่ขายอาวุธให้กับประเทศไทย และควร
พิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณส าหรับการวิจัยทางทหาร เพ่ือให้สามารถน างานวิจัยมาปรับใช้เป็นรูปธรรม  

- การจัดท างบประมาณของกระทรวงกลาโหม พบว่ามีรายการค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ไม่
ควรให้เป็นภารกิจของกองทัพ เช่น การสร้างแหล่งน้ า หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
เนื่องจากควรน างบประมาณดังกล่าวไปให้กับส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญด าเนินการแทน 

- กระทรวงกลาโหม ควรเพ่ิมงบประมาณส าหรับเป็นขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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- ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงโหมที่มีรายได้
สะสมสูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนการขอรับงบประมาณเพ่ือลดภาระการขอ
งบประมาณต่อไป  
  - กระทรวงกลาโหม ควรวางตัวเป็นกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันว่ากองทัพเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 
  - การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ควรด าเนินการเท่าที่จ าเป็นภายใต้งบประมาณของประเทศที่มี
จัด และควรให้กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การผลิตอาวุธ
เองในระยะยาว 
  - กระทรวงกลาโหม ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารับราชการทหารในต าแหน่งนายทหารไซเบอร์ จากเดิมที่ใช้นายทหารที่ยังขาด
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
  - กระทรวงกลาโหม ควรเพ่ิมงบประมาณส าหรับการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สมัยใหม่ขึ้นมา เพ่ือรองรับกับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ก าลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้า หรือการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า เพ่ือปรับใช้กับอุตสาหกรรมทางการทหาร  

- กระทรวงกลาโหม ควรเพิ่มงบประมาณให้กับองค์การทหารผ่านศึก เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ
ทหารที่ผ่านการรับใช้ชาติ รวมทั้งควรจัดสรรที่ดินและการประกอบอาชีพให้กับทหารผ่านศึกด้วย 

- การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงกลาโหม ควรสร้างความ
ไว้วางใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายเพ่ือน าไปสู่สร้างสันติสุข
และสันติภาพในระยะยาว และควรเร่งพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยุติการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ
เกี่ยวกับความมั่นคงในพ้ืนที่ เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนและผู้บังคับใช้
กฎหมาย 

- ควรพิจารณาการเปลี่ยนเกณฑ์ทหารเข้าประจ าการ เป็นการสมัครใจเข้ารับการคัดเลือก  
ท าให้ทหารปฏิบัติราชการทหารผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 - ควรมีข้อก าหนดหรือการเจรจาให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
ภายในประเทศทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์แต่ละครั้ง 

 - ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดงบประมาณด้านความมั่นคงทาง
ทหาร ผ่านคณะกรรมการตามแนวชายแดนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเจรจาลดข้อพิพาทกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ตามแนวชายแดนระยะทางกว่า ๒,๐๐๐ กิโลเมตร  

 - ควรมีจ านวนต าแหน่งพันเอกพิเศษ นายพลตรี นายพลโท และนายพลเอก ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งข้าราชการผลเรือนมีความเหลื่อมล้ า 

 - ควรจัดสรรที่ดินจากหน่วยงานราชาการ เช่น ที่ดินส านักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ดินป่าไม้ ที่ดิน
อุทยานแห่งชาติ ให้กับทหารผ่านศึกที่ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ดินท ากิน เพ่ิมเติมเนื่องจากที่ดินเดิม
ไม่เพียงพอกับความต้องการ  

 - ไม่ควรให้บุคลากรจากองค์กรอัยการเข้ามารับต าแหน่งเป็นรองประธานรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด และรองประธานรักษาความมั่นคงภายในภาค เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๓ มาตรา ๒๔๘ ซึ่งบัญญัติว่าความไว้ว่าองค์กรอัยการเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อฝ่าย
บริหาร 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่งเอกสาร ดังนี้ 
๑. แผนบริหารจัดการก าลังพลบุคลากรของกองทัพในระยะเวลา ๕ - ๑๐ ปีข้างหน้า 
๒. ค่าใช้จ่ายทุกด้านที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ทหารกองประจ าการ จ านวนทหารกอง

ประจ าการที่กองทัพต้องการต่อปีระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐ และเกณฑ์การค านวณความต้องการ
ทหารกองประจ าการ จ านวนคนที่สมัครใจเป็นทหารกองประจ าการ  

๓. การด าเนินธุรกิจของกองทัพ ประเภทธุรกิจและรายได้ทั้งหมดของธุรกิจย้อนหลังเป็นเวลา 
๕ ปี  

- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่งเอกสาร 
ก าลังการผลิตน้ ามันและรายได้จากการขายน้ ามัน ของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร 

- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ส่งเอกสารความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

- นางอนุรักษ์ บุญศล เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ส่งเอกสารการใช้งบประมาณส าหรับการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน   

- นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอทราบแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ าจากประเทศจีนสัญญาแบบ  G to G  

แต่ไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ MTU369 จากประเทศเยอรมนี มาติดตั้งในเรือด าน้ า S26T ให้กองทัพเรือ 
ไทย ได้ตามข้อตกลง 

๒. ขอทราบความคืบหน้าโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F35 ล าละ ๒,๙๐๐ ล้านบาท  
ผ่านการพิจารณาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติสอดคล้องกับการได้รับ
งบประมาณจัดซื้อหรือไม ่

๓. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจ าฐานบินชายฝั่ง
ของกองทัพเรือ และจ านวนเท่าใด 

- นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดรถประจ าต าแหน่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ อีกคัน

เป็นรถควบคุมการสั่งการ นายทหารระดับสูงจะมีรถ ๒ คัน จึงขอให้ส่งจ านวนรถควบคุมสั่งการทั้งหมดที่มีว่ามี
จ านวนเท่าใด และจัดซื้อโดยเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใดบ้าง 

๒. ขอทราบจ านวนต าแหน่งนายพลตรี นายพลโท และนายพลเอก และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ต าแหน่งข้าราชการผลเรือนมีความเหลื่อมล้ าจ านวนเท่าใด 

- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้  
๑. ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ของธุรกิจกองทัพแต่ละประเภทและแนวทางการ

ส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
๒. ขอทราบรายละเอียดจ านวนทหารเกณฑ์  
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กองบัญชาการกองทัพไทย     ๗,๓๕๒,๘๙๔,๓๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองบัญชาการกองทัพไทยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ เกิดความขัดแย้งและการสู้ รบกับชนกลุ่มน้อย
ภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงขนาดที่ปรากฏภาพเครื่องบินรบมิกซ์ ๒๙ บินเข้ามาในน่านฟ้า
ของประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบันมีเพียงค าชี้แจงแทนของรัฐบาลไทย โดยไม่มีค าขอโทษเป็นทางการจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน จึงต้องการทราบว่ากองทัพไทยมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร  

- เหตุใดกองทัพถึงได้ตั้งงบประมาณส าหรับโครงการด้านพัฒนาประเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทัพ เช่น การก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ า การก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

- เงินทุนหมุนเวียนการถ่ายภาพทางอากาศ ได้ของบประมาณมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท  
แต่ปรากฏว่ามีรายได้และเงินสะสม ประมาณ ๗๐ ล้านบาท เหตุใดต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการพัฒนาประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทหาร ด าเนินการตามกรอบอ านาจ

หน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการสภากลาโหม ปี ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้
ทหารสามารถพัฒนาประเทศได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดน เช่น การก่อสร้างถนน และงานตาม
พ้ืนที่เป้าหมาย เช่น ชายแดน ชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่สูงบริเวณภาคเหนือ 

- กรณีนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐ บาทต่อปี 
ตามที่กระทรวงมหาไทยได้ก าหนดจ านวน ๓๖๘ ต าบล ๓๓ อ าเภอ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนวงเงินงบประมาณ จ านวน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกินจ านวน ๑๐ ล้านบาท  
แต่ละพ้ืนที่พิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการศึกษาพ้ืนที่ล่วงหน้า ๒ ปี ส่งเรื่องให้กับ 
ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั่วประเทศ ถึงภารกิจซ้ าซ้อนหรือไม่  
และด าเนินการ เช่น ขุดบ่อ จัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชต่อไป 

- ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาจ านวน ๓๔๔ ล้านบาท รายการส่งเสริมเกษตรกรจ านวน 
๑๑๓ กลุ่ม ด าเนินการส่งเสริมอาชีพ ต่าง ๆ เช่น ตัดผม การทอผ้า การคัดแยกเมล็ด ปศุสัตว์ และกลุ่มอาชีพ
อ่ืน ๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จ านวน ๘,๙๐๔ ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๘ จังหวัด  

- กรณีกองทุนหมุนเวียนของกรมแผนที่ทหาร ผลการด าเนินงานจ านวนเงินคงเหลือรวม  
๕๐ ล้านบาทเศษ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งออก ๓ ส่วน ค่าด าเนินการ จ านวน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน  
๑๐ ล้านบาท ส่งคืนคลังปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จ านวน ๒๑ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ ล้านบาท คงเหลือ
ส ารองไว้ จ านวน ๒ ล้านบาท เงินฝากคลังกับธนาคาร ส่วนงบประมาณที่ขอรับเพิ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลแผน
ที่ภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี ๒๔๙๖ จ านวน ๑,๓๙๔,๙๐๔ ภาพ เป็นไฟล์ดิจิทัล ส าหรับเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความต้องการของข้อมูล (กากฟิล์ม) เพ่ือบรรเทางบประมาณแผ่นดิน  

- กรณีการพัฒนาพ้ืนที่ที่หน่วยงานอ่ืนไม่สามารถด าเนินการได้ และหน่วยงานรับด าเนินการ
แผนงานโครงการไม่เกินวงเงิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นพื้นท่ีห่างไกล 
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- กรณีเงินทดรองราชการ จ านวน ๔๕๐ ล้านบาท ของกองร้อยทหารช่างปฏิบัติหน้าที่ใน
พ้ืนที่ประเทศซูดานใต้เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ จะได้รับเงินคืนจากสหประชาชาติและส่งคืนคลังต่อไป  
ในระยะที่ ๒ จะมีการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเช่นเดิม จ านวนเงินคงค้าง จ านวน ๒๐๓ ล้านบาทเศษ 
กับกระทรวงการคลัง  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอให้กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเอกสารรายละเอียด 

โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน จ านวน  ๓๔๔ ล้านบาท  
 

กองทัพบก       ๓๕,๖๗๗,๔๐๗,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองทัพบกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบว่าโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ มีเหตุผลความจ าเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการอย่างไรและในการซ่อมแซมกับการซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ขอทราบว่าแบบใดจะเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงกว่ากัน และในงบประมาณรายการซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งยานพาหนะ
ดังกล่าวต้องใช้น้ ามัน และการซ่อมบ ารุงอาจท าได้ยากจึงขอทราบว่าหากเปลี่ยนเป็นใช้ รถยนต์ไฟฟ้า (รถ EV) 
จะเป็นผลดีกว่าหรือไม่  

 - กรณีเฮลิคอปเตอร์ทหารตกในจังหวัดสงขลาล่าสุด ขอทราบว่ามีสภาพและการซ่อมบ ารุง
เฮลิคอปเตอรอ์ย่างไร มีอายุการใช้งานเท่าใด และเม่ือซ่อมบ ารุงแล้วจะสามารถน ากลับมาใช้งานได้หรือไม่ 

 - ขอความอนุเคราะห์กองทัพบกกรณีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความ
แออัดโดยมีหลายหน่วยงานที่เข้าครอบครองและมีการขอขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งในพ้ืนที่จ านวน ๒๗ ไร่  
มีบ้านพักสัสดีจ านวน ๔ หลัง จึงขอให้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือให้มีการย้ายไปอยู่ในส่วนมณฑลทหารบกเพ่ือ
ลดความแออัดของโรงพยาบาล 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ กิจกรรมเสริมสร้างและจัดตั้งหน่วยเพ่ิมเติม

กองทัพ กองพลทหารราบที่ ๑๑ งบประมาณจ านวน ๕๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างโรงนอนนายทหารชั้น
ประทวน โดยกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็นกองพลที่จัดตั้งขึ้นมารูปแบบใหม่มีการใช้ก าลังพลที่พอเหมาะเพ่ือ
ดูแลงานด้านชายแดนตามแผนป้องกันประเทศ และในกองพลทหารราบที่ ๒ เป็นกองพลทหารราบยานเกราะ
โดยเป็นกองพลที่ควรจะมีการเคลื่อนที่ได้เท่าเทียมกัน ในการบรรจุก าลังพลเพ่ิมเติมของกองพลทหารราบที่ 
๑๑ จึงจ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ดูแล เมื่อมีปัญหาในการป้องกันภั ยพิบัติ การป้องกัน
ชายแดนจะหนุนก าลังได้ โดยมีรายการทั้งสิ้น ๒๗ รายการ มีที่จอดรถ ที่เก็บอาวุธกระสุน วัตถุระเบิด  
ซึ่งรายการส่วนใหญ่จะเป็นแฟลตที่อยู่อาศัยของทหารชั้นผู้น้อย 
  - ค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิก าลังพลที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเครื่องใช้ประจ าตัวทหาร
รวมถึงเครื่องนอนที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้ต้องจัดหาทดแทน โดยก าลังพลของกองทัพบกมีจ านวนทั้งหมดสาม
แสนกว่าคน และค่าวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาสิ่งของที่มี
ลักษณะเฉพาะท าให้การจัดกามีจ านวนจ ากัดและมีราคาเพ่ิมขึ้น 
  - การโอนถ่ายงบประมาณจ านวน ๔๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่โอนมาจากการก่อหนี้
ผูกพันที่สิ้นสุดโครงการโดยเป็นงบเหลือจ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นงบประมาณรายการก่อสร้างแฟลตก าลัง



๑๐ 
 

พลชั้นผู้น้อยจ าวน ๘ หลัง โดยได้ขออนุมัติงบโอนเปลี่ยนจากส านักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - อาคารหอประชุมเฉลิมอเนกประสงค์นานาชาติพระเกียรติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
๓,๙๐๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๖๕ มีความก้าวหน้า ร้อยละ ๘๘.๗๕ 
  - โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง จ านวน 
๒,๙๗๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศเป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน  
การประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน การป้องกันการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า รักษาประโยชน์ของชาติพ้ืนที่
ชายแดน 
  - ในค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๖๕ ล้านบาท 
เป็นค่าตอบแทนในลักษณะค่าเสี่ยงภัยให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นจ านวนคนละ 
๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นงบประมาณการรักษาความมั่นคงภายในทุกเหล่าทัพ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับงบของกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

- สวัสดิการของกองทัพบกประกอบด้วยสวัสดิการกองทัพบกและสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง
หรือหน่วยรองของกองทัพบก รายได้สุทธิที่เหลือจะน าเข้ากองทุนสวัสดิการของกองทัพบก แต่ในรายการที่เป็น
การจัดสวัสดิการสถานที่ให้บุคคลภายนอกมาใช้มีการเปลี่ยนรูปแบบจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจโดยท าความตกลง
กับกรมธนารักษ์ แบ่งเป็นกรณีทั่วไปได้แก่สถานีบริการน้ ามัน มีการเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และการจัด
สวัสดิการกรณีพิเศษ ได้แก่ สนามมวย สนามกอล์ฟ สถานพักฟ้ืนและพักผ่อน ในส่วนสนามมวยเวทีลุมพินี
ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้มีการขายบัตรแต่เป็นการด าเนินการในลักษณะอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานตาม
วัตถุประสงค์ดั้งเดิม และหารายได้จากการจัดการถ่ายทอด ส่วนสนามม้ายังคงต้องมีการหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้อง และสนามกอล์ฟที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการคือสนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์มีการ
จัดท าในเชิงธุรกิจกับกรมธนารักษ์แล้ว และปั๊มน้ ามันที่มีร้านค้าในปัจจุบันจะให้ร้านค้าเช่ากับกรมธนารักษ์
โดยตรงและปั๊มน้ ามันจะมีรายได้จากการขายน้ ามันเท่านั้น 

- เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ของหน่วยทหารราบเป้นการจัดหายุทธวิธีให้กับหน่วย
ทหารราบสามารถฝึกท าการรบได้เสมือนจริงซึ่งประโยชน์ของเครื่องช่วยฝึกท าให้ประหยัดกระสุนจริงในการฝึก
รวมทั้งประหยัดงบประมาณในเรื่องอ่ืน ๆ โดยในปัจจุบันต้องเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่สามารถท าให้ฝึกได้
บ่อยครั้งขึ้นในหน่วยทหารมากและเป็นเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงท าให้มีราคาสูง 

- การจัดหา สป.๕ สายสรรพาวุธ เป็นการจัดหากระสุน วัตถุระเบิด และมีการผลิต สป.๕ 
เองโดยมีโรงงานผลิตสิ่งอุปกรณ์กระสุนปืนเล็ก โดยผลิตได้ ๑๗ ล้านนัด ตั้งเป้าในการผลิต ๕๐ ล้านนัด  
ซึ่งกองทัพบกในกระสุนปืนเล็กยาวจ านวน ๓๐ ล้านนัดต่อปี และการก่อสร้างโรงงานผลิตกระสุนจะช่วย
ประหยัดงบประมาณจากการที่ต้องจัดซื้อโดยต้นทุนมีจ านวน ๑๓ บาท และในการช่วยประหยัดงบประมาณมี
โรงงานผลิตยางรถยนต์ทางทหารซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะท าให้การจัดหาภายในประเทศลดลงจ านวน ๑ ใน ๓ 
โดยใช้งบประมาณจ านวน ๑,๑๐๐ ล้านบาท ส่วนโครงการจัดหา สป. ๕ เพ่ือวางระดับส ารองสงครามรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

- ในเรื่องอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลางที่มีการซื้อลอตแรก โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยินยอม
ให้มีการขายราคาระบบละสองแสนดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งกล้อง ระบบการยิงสามารถฝึกใช้ยิงได้ในตัว และ
ระยที่ ๒ ประกอบเครื่องบินจ านวน ๑๐ ชุด ส่วนเรื่องเรดาร์ก าหนดที่ตั้งเป้าหมายปืนใหญ่ มีจ านวน ๕ ระบบ
เป็นเครื่องที่มีความจ าเป็นในการรบซึ่งภายใน ๕ วินาทีจะก าหนดที่ตั้งปืนใหญ่ได้ 



๑๑ 
 

- การจัดหาวิทยุระดับขนาดเล็กจ านวน ๑ หมื่นชุด โดยเป็นวิทยุที่ใช้ในสนามอยู่ตลอดเวลา 
มีอายุการใช้งาน ๑๕ ปีและมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงต้องจัดหาวิทยุรุ่นใหม่มาทดแทนวงเงินจ านวน
๕๐๐ ล้านบาท ส่วนทหารปืนใหญ่เป็นกองร้อยปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานและไม่
ทันสมัยโดยเป็นการใช้หาที่ตั้งเป้าหมายลาดตระเวนส่งที่ตั้งเป้าหมายไปยังปืนใหญ่ได้ 

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุท โธปกรณ์  โดยยุทโธปกรณ์ ของกองทัพบก มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้วิธีจัดหาการส่งมอบโดยมีการยืนยันคุณภาพซึ่งการซื้อของใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงใช้
งบประมาณสูง งบประมาณที่ได้รับน้อย และยุทโธปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความแข็งแรงท าให้การ
ซ่อมบ ารุงมีการใช้งบประมาณน้อยกว่าและจะคงสภาพได้ถึง ๑๐ ปีโดยมีการเลือกซ่อมยุทโธปกรณ์ที่เห็นว่ามี
ความคุ้มค่าและสามารถยืดอายุการใช้งานได้และสามารถให้โรงงานในประเทศท าการซ่อมได้ 

- กองทัพบกมีอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบมีจ านวนสามหมื่นกว่ารายการรวมที่ตั้งหน่วย
ทหาร ค่ายทหาร ฐานปฏิบัติการชายแดนจ านวน ๘๑๘ แห่ง ปัจจุบันกองทัพบกมีอาคารที่มีอยู่จริงจ านวน 
๓๕,๔๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยมีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุมากกว่า ๓๐ ปี ร้อยละ ๖๒ ของอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งในปี ๒๕๖๕ กองทัพบกจะลดการก่อสร้างโดยให้มีการซ่อมบ ารุงและจะก่อสร้างเท่าที่
จ าเป็น มีการซ่องบ ารุงอาคาร ร้อยละ ๗๐ และก่อสร้างใหม ่ร้อยละ ๓๐  

- โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติภารกิจจ านวน ๓๐๐ ล้านบาท เป็นหน่วย
สนับสนุนการช่วยรบ และจัดหายุทโธปกรณ์ป้องกันสารพิษ เครื่องตรวจวัดคุณภาพ เครื่องทดสอบน้ ายา 
อุปกรณ์สายช่างยุทธโยธา 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกองทัพบกมีการท างานในเรื่องกระสุนปืนเล็ก 
กระสุนวิถีโค้ง และโรงงานยาง เพ่ือลดงบประมาณการจัดหาจากต่างประเทศ 

- ในเรื่องรถของกองทัพบกมีรถรบที่มีราคาสูงและรถสายพาณิชย์ทั่วไปที่มีการปรับปรุงใน
การใช้งานของกองทัพบกและในปี ๒๕๖๕ มีการน าร่องจัดหารถ EV เป็นรถโดยสารขนาดกลางจ านวน ๒๐ คัน
ส่วนปัญหาของรถ EV คือหน่วยทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศและรถ EV ต้องมีที่ชาร์ตไฟที่ครอบคลุมและในพ้ืนที่
ต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและมีสถานีจ่ายไฟฟ้าที่รองรับในพ้ืนที่ 

- การปรับโครงสร้างของไซเบอร์ เป็นเรื่องที่กระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย
ก าลังด าเนินการ ซึ่งด้วยขีดความสามารถของบุคลากรดังกล่าวกับเงินเดือนที่ได้รับท าให้มีความประสงค์ในการ
เข้ารับราชการน้อย 

- ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในการเกณฑ์ทหาร กองทัพบกได้มีการ
ปรับการสร้างระบบให้เหมือนต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๕ มียอดเข้าเกณฑ์ทหารจ านวนหกหมื่นกว่าคน  
โดยงบบุคลากรจ านวนมากขึ้นเพราะมีจ านวนพลทหารเพ่ิมขึ้น พลทหารจะได้รับเงินเดือนกับค่าเบี้ยเลี้ยง
จ านวนหนึ่งหมื่นบาทแต่ด้วยสถานการณ์โควิดและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีการสมัครเป็นทหารต่อมาก
ขึ้นเนื่องจากท าให้มีรายได้ นอกจากนี้มีการท าข้อตกลงกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยให้เด็กท่ีมี
อายุ ๑๘ -๒๔ ปี เป็นทหารประจ าการได้ 

- กรณีที่มีเฮลิคอปเตอร์ตกล่าสุดซึ่งมีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเมื่อตรวจสอบทาง
เทคนิคพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากเหตุขัดข้องของเครื่องยนต์แต่ด้วยขีดความสามารถของนักบินท าให้แก้ไขปัญหา
ได้และเกิดการสูญเสียน้อยลง ส่วนการซ่อมฟ้ืนฟูได้หรือไม่ต้องให้ศูนย์การบินทหารบกพิจารณาอีกครั้งโดยหาก
ใช้งบในการซ่อมเกินร้อยละหกสิบถือว่าไม่คุ้มค่าต่อราคาเฮลิคอปเตอร์ 

- การขอใช้พ้ืนที่ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยกองทัพบกจะให้หน่วยงานอ่ืนที่มีความจ าเป็น
ใช้พ้ืนที่ในพ้ืนที่ไม่ใช้ประโยชน์และในส่วนบ้านพักสัสดีจะน าไปหาวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของ
โรงพยาบาล 



๑๒ 
 

- ในงบประมาณพัฒนาประเทศ จ านวน ๑๐๗ ล้านบาท เป็นการสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริจ านวน ๑๘ โครงการ ซึ่งให้ความรู้กับประชาชนและเป็นโครงการใกล้เคียงพ้ืนที่ทหารเพื่อขยายผล
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

- ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งในปัจจุบันงานด้านจิตวิทยาของกองทัพบกมีเฉพาะ
การเสริมสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ การปฏิบัติการจิตวิทยาใช้ในงานทางทหารโดยใช้ชื่อในรายการ
งบประมาณเดิมและในอนาคตจะมีการปรับให้ตรงกับการปฏิบัติของการด าเนินการค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การขับเคลื่อนการมีเครือข่ายส่วนร่วมสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนให้มีความรักความสามัคคี  
สร้างความรับรู้ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 

- ในเรื่องการท าความตกลงการจัดสวัสดิการกับกรมธนารักษ์ ซึ่งรายได้สวัสดิการที่มีก าไรจะ
มีการจัดส่งให้โดยในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดประสบภาวะขาดทุน โดยในปี ๒๕๖๔ ไม่ได้น าส่งเงิน
ให้กับกรมธนารักษ์ และในปี ๒๕๖๕ เริ่มมีผลก าไรมีการส่งเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ส่วนรายได้ก าไรส่วนอื่นจะ
น าเข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบกซึ่งใช้กับสวัสดิการในการประกันภัยและประกันชีวิตให้กับก าลังพลทั้งหมด 
ทั้งนี้ รายได้ดังกล่าวไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ ส่วนโครงการเสริมสร้างหน่วยอยู่ในชั้นความลับยังไม่มีการ
เปิดเผย 

- การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) จะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่
และความพร้อม โดยได้มีการเลือกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากหอประชุมกองทัพบกไม่มีความ
พร้อมในการรองรับจึงไม่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดประชุม 

- การควบคุมก าลังพลโดยลดความรุนแรงของทหารในการคัดเลือกครูฝึกมีมาตรการ
ข้อก าหนดที่ชัดเจนในการท าเกินจากค าสั่งหรือกรอบที่ก าหนดต้องถูกลงทัณฑ์ทางวินัยและอาจถูกลงโทษทาง
อาญาด้วย และในปี ๒๕๖๕ ได้มีการลดยอดพลทหารในการบรรจุจ านวนห้าพันคนและในปี ๒๕๖๖ จะลด
จ านวน ๖ - ๗ พันคน 

- การจ้างตรวจเครื่องตรวจหาสารวัตถุระเบิด GT200 ในปี ๒๕๖๔ ได้ท าหนังสือเชิญไปยัง 
สวทช. โดยจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและมีหน่วยงานทางเทคนิคที่สามารถตรวจสอบได้ 

- รถควบคุมการสั่งการหมายเลข ๑๒๕๑ มีอายุการใช้งานมา ๑๗ ปี ซึ่งในปัจจุบันรถมีความ
ช ารุดและงดใช้การ โดยในรายละเอียดขอน าส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรปรับปรุงอาคารบ้านพักส าหรับทหารชั้นผู้น้อย เนื่องจากขาดการบ ารุงรักษามาหลายปี 
- ควรเพิ่มขีดความสามารถการผลิตน้ ามันของโรงงานนครสวรรค์และโรงงานจังหวัดลพบุรี 
- ควรซ่อมยุทโธปกรณ์มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและเทคโนโลยีทันสมัย คุ้มค่ากับ

งบประมาณท่ีได้รับ 
- ในปัจจุบันที่สงครามเปลี่ยนรูปแบบเป็นสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพบกจึงควรปรับ

โครงสร้างอัตราก าลังทหารรุ่นใหม่โดยเปิดรับสมัครทหารรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี เพ่ือให้เป็นกองก าลังทหารที่เพิ่มขึ้นจากกองก าลังหลัก 

 - การก าหนดรายการงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดของโครงการไม่เกี่ยวกับ
ยุทโธปกรณ์ควรก าหนดเป็นรายการงบประมาณในหมวดอ่ืน เช่น โครงการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์ควรเป็น
โครงการที่ก าหนดไว้ในหมวดอื่น 

 - กรณีที่กองทัพบกมีพ้ืนที่ในความครอบครองจ านวนมากจึงควรมีการประหยัดค่าไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่โดยการท าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดลพบุ รีหากมีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จะท าให้ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น 



๑๓ 
 

 - ในปัจจุบันที่ประเทศก าลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ กองทัพบกควรมีการให้พ้ืนที่ท ากิน
กับบุคลากรและครอบครัวเพ่ือให้ปลูกพืชผลทางการเกษตรหรือปลูกข้าวส าหรับใช้บริโภคเป็นการช่วยเหลือ
บุคลากรในการประหยัดงบประมาณ 

 - ในเรื่องการเกณฑ์ทหารซึ่งมีการใช้งบประมาณจ านวนมากแต่เป็นการใช้งบประมาณแบบ  
ไม่ยั่งยืนโดยถือเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ากับยุคปัจจุบัน กองทัพบกควรมีแนวคิดวางแผนการใช้
งบประมาณในอนาคตโดยให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยหากกองทัพบกไม่สามารถยกเลิก
การเกณฑ์ทหารได้เห็นว่าควรมีการเปิดโรงเรียนพลทหารเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับชายไทย  
ที่มีคุณสมบัติในการเข้าเกณฑ์ทหารท าให้มีการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาคนและเป็นการเพ่ิมช่องทางสร้าง
อาชีพด้วย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอให้กองทัพบก ส่งเอกสารตามรายการดังนี้ 
๑.รายละเอียดเกี่ยวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเทศและการช่วยเหลือ 

ประชาชนทั้งหมดของกองทัพภาคท่ี ๑ กองทัพภาคที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๓ กองทัพภาคท่ี ๔  
๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน จ านวน 

๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้กองทัพบกส่งเอกสาร 

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้  
๑. ขอทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการ วงเงินงบประมาณจ านวน ๕๓๕ ล้านบาท 

โครงการเสริมสร้างจัดตั้งหน่วยยุทธโธปรากรณ์ กองพลทหารราบที่ ๑๑  
๒. ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคง วงเงินงบประมาณ จ านวน ๒,๙๗๘,๒๔๔,๐๐๐ ล้านบาท ตามแผนงานป้องกันประเทศ  
๓. ขอทราบรายละเอียดงบด าเนินงาน รายการค่าวัสดุอาภรภัณฑ์ตามสิทธิก าลังพล  

ในปี ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๓๒  
๔. ขอทราบรายละเอียดการโอนงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๔ น าไปก่อสร้างอาคารที่ พักอาศัยของก าลังพล จ านวน ๔๘ ครอบครัว ผิดวัตถุประสงค์การใช้
งบประมาณหรือไม ่

๕. ขอทราบรายละเอียดรายการค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗๗,๕๗๓,๗๐๐ ล้านบาท วงเงินรวม ๓,๙๘๒,๓๙๘,๕๐๐ บาท และความคืบหน้า
โครงการ แล้วเสร็จเมื่อใด 

- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายการงบบุคลากรพ้ืนที่ภาคใต้ ๒.๑ (๕) ค่าตอบแทนรายเดือน จ านวน 

๑๗๕ ล้านบาท และได้รับค่าตอบแทนอ่ืน ๆ กรณีใดบ้าง เกิดความซ้ าซ้อนหรือไม่ 
๒. ขอทราบจ านวนรายได้ของกองทัพบกแต่ละประเภท เช่น ค่าเช่าสนามกอล์ฟ ค่าผ่าน

ประตูสนามมวย โรงแรม และอ่ืน ๆ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายได้ 
๓. ขอทราบความคืบหน้าคดี GT200 ใช้งบประมาณรายการใดจ้างตรวจสอบตามสัญญา 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๕ จากหน่วยงานใดและไม่มีประกาศเชิญชวน พร้อมราคากลาง 
ใช่หรือไม่  

 



๑๔ 
 

- นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกยิงแสงเลเซอร์ วงเงิน ๓๕๐ ล้านบาท  
๒. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ๓๐๐ ล้านบาท 
๓. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหา สป.๕ ป้องกันประเทศ วงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท 
๔. ขอทราบรายละเอียดโครงการ สป.๕ เพ่ือวางระดับส ารองสงคราม ๒๐ วัน วงเงิน ๒๕๐ 

ล้านบาท  
๕. ขอทราบรายละเอียดรายการผูกพันงบประมาณในปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๖๘ โครงการ 

โครงการจัดหาเครื่องเรดารต์รวจหาที่ตั้ง วงเงิน ๒,๑๐๘ ล้านบาท ขอทราบเหตุผลและความจ าเป็น 
๖. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลางระยะที่ ๒ วงเงิน ๓๒๐ 

ล้านบาท ส่วนระยะที่ ๑ ด าเนินการจัดซื้อจากประเทศใดและจ านวนเท่าใด  
๗. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องวิทยุ TRC ๖๒๔ ระยะที่ ๒ ห้วงที่ ๓ ขอทราบ

เหตุผลและความจ าเป็น 
๘. ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของหน่วยป. วงเงิน

งบประมาณ ๑๙๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ยี่สิบสี่ ขอทราบจ านวนรถ

ควบคุมการสั่งการที่กองทัพบกจัดซื้อมีจ านวนกี่คัน และใช้งบประมาณจากส่วนใดในการจัดซื้อ และขอเอกสาร
ประกอบจากส านักงบประมาณในรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นรายการจัดซื้อรถ
ควบคุมการสั่งการของกองทัพบก มีจ านวนกี่ครั้งในระยะเวลา ๑๐ ปี และเป็นงบประมาณจ านวนเท่าใด 

 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ๕,๔๘๖,๙๗๗,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย  

๘ โครงการ ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป้าหมายของโครงการ
ส าเร็จ โดยในการถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของประชาชนตามด่านจุดตรวจ หรือการตรวจ DNA ซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีการท าความเข้าใจกับประชาชนว่าเป็นกรณีที่สามารถท าได้และต้องมีกระบวนการใน
การได้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย และในกรณีภาพบุคคลที่มีหมายจับที่ปรากฎตามด่านหรือสถานที่ต่าง ๆ  
ไม่ถือว่าตอบโจทย์ในการเสริมการกระท าสันติภาพและไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ๘ โครงการ และหน่วยงานต้องพิจารณาแก้ไข
ปัญหากรณีมีการใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กับบุคคลที่มีหมายจับส าหรับกรณีมีการจับกุมได้
และมีการแจ้งข้อกล่าวหาโดยให้ศาลมีค าสั่งห้ามท าธุรกรรมทางการเงิน โดยในกรณีที่อัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องคดี
แต่กลับไม่มีการถอนชื่อจากการเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 

 
 
 



๑๕ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้

อัยการเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ กับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 
หรือจังหวัด โดยจะรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้ดียิ่งขึ้น และการให้มี  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจ าอ าเภอ ขอรับไปน าเรียนคณะกรรมการ
อ านวยการต่อไป 

 - กรณีงบประมาณ ๕.๗ ล้านบาท เป็นเงินเดือนข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เป็นเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมพิเศษ จ านวน ๑๔๕ อัตรา โดยเป็นเงินคนละส่วน
กับเงินสวัสดิการการปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ จ านวน ๗๐๒ ล้านบาท เป็นค่าเสี่ยงภัยจ านวน ๒,๕๐๐ บาทต่อคน 
โดยให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 - งบรายจ่ายอ่ืนจ านวน ๔,๘๐๐ ล้านบาท เป็นงบก าลังพลและงบด าเนินการจ านวน ๓,๗๖๓ 
ล้านบาท และงบเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน จ านวน ๓๕๙ ล้านบาท และงบสนับสนุนใช้งาน
เครือข่ายมวลชน ๔๐๓.๙ ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายส าหรับสิทธิก าลังพลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ค่าตอบแทนก าลังพลในระดับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการและการบริหารในการไปราชการ ค่าเครื่อง
แต่งกาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนและอากาศยาน และค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาล า ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
ชายแดนใต้ 

 - ในงบที่มีรายได้อ่ืนของส านักนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคง ไม่มีความซ้ าซ้อนกันโดยเป็น
หน่วยที่วางแผนให้กับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่วนส านักข่าวกรองจะเป็นส่วน
นโยบาย และในส านักดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงจะเป็นการด าเนินการในเรื่องของไซเบอร์ของกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเท่านั้น และในงบรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ ๙๓ ซึ่งแผนงานของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นงานลักษณะด้านความมั่นคง การประสานงาน การเสริมปฏิบัติ
ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยอ่ืนโดยบางภารกิจไม่สามารถจัดอยู่ในรายจ่ายใดมีลักษณะงานที่มีความ
หลากหลายเพ่ือให้บรรลุภารกิจมีค่าใช้จ่ายลักษณะงานหลายประเภทประกอบด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
ค่าวัสดุด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายอ่ืนเพ่ือบริหารจัดการแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีความคล่องตัวส่งผลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และในส่วนรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ ๙๓ จ านวน ๗,๓๔๔ 
ล้านบาท เป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้กับผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และแผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงเป็นเงินราชการลับ จ านวน ๑๐ ล้านบาท เงินบริหารจัดการอ่ืน ๔.๘ ล้านบาท 
และแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
และการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การป้องกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
การป้องกันแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะเรื่อง การป้องกันสาธารณภัย 
งบพัฒนาประเทศช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ใช้แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และงบประมาณในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบาย การจ้างงานในพ้ืนที่ และแผนงานยุทธศาสตร์ความม่ันคงเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานข่าว การก ากับติดตามประเมินผล การประสานงานขับเคลื่อนกลไกแผนแม่บทด้านความมั่นคง  
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และแผนงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยในทุกโครงการมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีเป้าหมาย วิธีด าเนินการ
ทั้งสิ้น 



๑๖ 
 

 - ในภาพบรรยากาศของจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานได้มีการสร้างบรรยากาศโดยได้ใช้
ก าลังน้อยลงและมีการใช้กฎการบังคับใช้ที่น้อยลงและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล
หรือการขอข้อมูลของประชาชนและต้องไม่ก้าวล่วงกับประชาชน ดังนั้น ในการตรวจบัตรประชาชนในจังหวัด
ชายแดนใต้ไม่มีการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 

 - แผนการปรับลดพ้ืนที่ซึ่งได้ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น
สามระยะ คือในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ปรับลดพ้ืนที่ ๙ อ าเภอ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ปรับลดจ านวน ๑๐ อ าเภอ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๗๐ ปรับลดจ านวน ๗ อ าเภอ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ระดับอ าเภอ 

เนื่องจากมีการปลดพืชกระท่อมและพืชกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพ่ือติดตามข้อมูลในพ้ืนที่จ านวนผู้ใช้ 
เพ่ือหาแนวทางป้องกันต่อไป 

 - ควรด าเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนทุกต าบล เนื่องจากเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์
ชั้นดี  

 - ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้องค์กรอัยการเป็นรองประธานภาคหรือรองประธานจังหวัด ขัดหรือแย้ง
มาตรา ๒๔๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐  

- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังขาดการด าเนินการด้านความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรในการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ โดยมี
ปัญหากรณีแรงงานที่เข้ามาแทนที่แรงงานไทย ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเพ่ิม
ภารกิจดังกล่าวในการเสริมสร้างความม่ันคงในราชอาณาจักรให้มากข้ึน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้  
๑. รายละเอียดงบกลางรายจ่ายอ่ืน ๆ จ านวนสูงมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓ เป็นอันดับ ๑ ของ

หน่วยงานราชการ และแนวทางการแก้ปัญหา  
๒. แนวทางการแก้ปัญหาภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดรายการงบรายจ่ายอ่ืน กรณีเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบั ติงาน

ประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษจ านวน ๗๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พบว่าสูงกว่ารายการบุคลากรภาครัฐ เงินเดือน 
จ านวน ๕๐ ล้านบาท ถึง ๑๔ เท่า  

๒. ขอทราบรายละเอียดงบรายจ่ายอื่น จ านวน ๔,๘๐๘,๕๔๗,๐๐๐ บาท ของโครงการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 



๑๗ 
 

กองทัพเรือ      ๑๗,๙๓๑,๒๒๖,๘๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองทัพเรือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่หน่วยงานมีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ชายทะเล พื้นที่อ่าวไทย พื้นที่อันดามัน หน่วยงานควรมี
การสนับสนุน ส่งเสริม การใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก พ้ืนที่
ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล เช่น การท าประมง การท่องเที่ยวชายฝั่ง การขนส่ง
ทางทะเล ท่าเรือ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 - ขอทราบรายละเอียดค่าซ่อมบ ารุงเรือ จ านวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท เป็นค่าบ ารุงเรือชนิดอะไร 
 - ขอทราบว่าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพ้ืนที่ Defense – 

Related industry research zone เหตุใดถึงตั้งค าของบประมาณมาในปี ๒๕๖๖ ปีเดียว   
 - กรณีปัญหาการจัดซื้อเรือด าน้ าที่ไม่มีเครื่องยนต์ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการ

แก้ปัญหาอย่างไร และถ้าไม่มีการส่งมอบเครื่องยนต์จะน าไปสู่การขอยกเลิกสัญญาดังกล่าวหรือไม่ และ
ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมทั้งหมดอย่างไร 

 - ขอทราบว่าโครงการจัดหาเรือด าน้ า ระยะที่ ๑ จ านวน ๑๓,๒๓๐ ล้านบาท ที่เริ่มต้น 
ปี ๒๕๖๐ – สิ้นสุดปี ๒๕๖๗ ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบเครื่องยนต์เรือด าน้ า แต่เมื่อพิจารณา
งบประมาณในปี ๒๕๖๖ มีการขอตั้งงบประมาณ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท ขอทราบว่างบประมาณในส่วนนี้
หน่วยงานจะน าไปด าเนินการอะไร  

 - กรณีการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ประจ าฐานบินชายฝั่ง จ านวน ๓ ล า จ านวน 
๔,๑๐๐ ล้านบาท ปรากฏว่าบริษัทที่ชนะการประมูลเสนอให้ จ านวน ๗ ล า พร้อมอุปกรณ์ และบริษัทอ่ืน ๆ  
ที่เข้าเสนอราคามีการเสนอของแต่ละบริษัท จ านวน ๓ ล า ขอทราบว่าเหตุใดบริษัทที่ชนะการประมูลถึงเสนอ
ให้ จ านวน ๗ ล า และหน่วยงานมีการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แท้จริงตามที่ TOR ก าหนดมีจ านวน 
กี่ล า  

 - ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ 
ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พ้ืนที่ทุ่งมหาเมฆ งบประมาณผูกพันปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๖๘ จ านวน ๙๕๐ ล้านบาท 
และหน่วยงานมีฐานที่ตั้งในพื้นที่ทุ่งมหาเมฆหรือไม่ และเป็นอาคารที่พักข้าราชการระดับใด 

 - ขอทราบว่าเหตุใดโครงการพัฒนาขีดความสามารถส าหรับสงครามที่ ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง ระยะที่ ๓ ในปี ๒๕๖๕ ถึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 - ขอทราบว่าเหตุใดโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือด าน้ า ระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๖๕ และระยะที่ ๒ 
ในปี ๒๕๖๖ ถึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุงเรือด าน้ า ปี ๒๕๖๓ – ปี ๒๕๖๗ 
จ านวน ๙๔๘ ล้านบาท และเหตุใดปี ๒๕๖๕ ถึงมีการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเพียง จ านวน ๘.๖๑ ล้านบาท 

 - ขอทราบว่าเหตุใดโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังปล่อยวิถีสนับสนุน จ านวน 
๑๓๗ ล้านบาท ถึงไม่มีการเบิกจ่าย 

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ จ านวน ๙๙๗ ล้านบาท 
โครงการจัดหาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จ านวน ๙๓๒ ล้านบาท และโครงการจัดหารถเกราะ ๘ x ๘ 
ทั้งหมด 

 - ขอทราบว่าเรือและอุปกรณ์ท่ีปลดประจ าการหน่วยงานบริหารจัดการอย่างไร 



๑๘ 
 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบราคาเครื่องมือที่น ามาใช้ใน
การซ่อมบ ารุงเรืออย่างไร 

 - ขอทราบรายละเอียดงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (๑) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 
๑๙๙,๔๐๓,๑๐๐ บาท  

 - ขอทราบรายละเอียดโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จ านวน ๓๖๓ ล้านบาท 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันและเอาผิดกับผู้ที่ท าละเมิดต่อทะเลไทยอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการป้องกันมลพิษที่ เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและ 

การขนส่งทางเรืออย่างไร   

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดหาเรือด าน้ าหน่วยงานได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  เมื่อด าเนินการได้

ระยะหนึ่ง เกิดปัญหาทางด้านการส่งมอบเครื่องยนต์ที่ประเทศเยอรมันไม่ยอมขายเครื่องยนต์ให้กับประเทศจีน 
เกิดจากการแบ่งขั้วอ านาจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าบางประเภทให้กัน  และ
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศจีนได้
มีการเจรจาเพ่ือหาเครื่องอ่ืนมาทดแทน แต่การเปลี่ยนเครื่องยนต์ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับ จึงได้มีการปฏิเสธ ล่าสุดประเทศจีนได้ส่งผู้บริหารมาเจรจากับหน่วยงานแต่ก็ไม่สามารถตกลง  
กันได้ โดยประเทศจีนเสนอแนวทางการแก้ไขมาภายใน ๖๐ วัน  

 - กรณีการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือด าน้ า มีโครงการท่าจอดเรือด าน้ า 
ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เป็นโครงการที่ผูกพันงบประมาณและต้องด าเนินการต่อตามสัญญาที่ก าหนดไว้  
ซึ่งการก่อสร้างท่าจอดดังกล่าวมีหลังคาสูง ๒๑ เมตร ท าให้สามารถน าเรือผิวน้ าเข้าจอดได้ และโรงซ่อมบ ารุง
เรือด าน้ าเช่นกัน สามารถน าเรือผิวน้ าเข้าซ่อมบ ารุงได้ ส่วนอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่น
ระเบิดและคลังอาวุธปล่อยน าวิถี เรือผิวน้ าใช้อาวุธประเภทนี้เหมือนกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หน่วยงานพยายาม
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้สิ่งที่ด าเนินการสามารถใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุด 

 - กรณีงบประมาณ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท เป็นงบฝึกบุคลากรก าลังพล และหลักสูตรต่าง ๆ 
ของเรือด าน้ า เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมความพร้อมและ  
สามารถรองรับการสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การฝึกบุคลากรก าลังพลทางด้านเรือด าน้ าเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสามารถส่งไปฝึกรวมกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือการปฏิบัติภารกิจทางด้านเรือด าน้ า  
กับประเทศอ่ืน ๆ  

- กรณี UAV ที่ก าหนดไว้ ๓ เครื่อง การจัดหายุทโธปกรณ์เมื่อได้งบประมาณ หน่วยงาน 
จะด าเนินการจัดท า TOR และระบุไว้ว่าต้องมี UAV จ านวน ๑ ระบบ และ UAS จ านวน ๑ ระบบ อย่างน้อย 
๓ เครื่อง เพื่อให้บริษัทยื่นข้อเสนอให้หน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุด โดยคิดเกณฑ์ราคา ร้อยละ ๒๐ ด้านเทคนิค
และข้อเสนออ่ืน ๆ ร้อยละ ๘๐ แบ่งเป็น ขีดความสามารถ ร้อยละ ๓๐ ด้านความพร้อมการใช้งาน ร้อยละ ๔๐ 
ความสามารถในการอยู่รอด ร้อยละ ๑๐ ด้านการสนับสนุน ร้อยละ ๑๐ ด้านฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร้อยละ ๕ และมีคณะกรรมการป้องกันการทุจริตมาสังเกตการณ์ตลอดเวลา 

- กรณีเรื่องยานเกราะ ๘ x ๘ จัดหาให้หน่วยนาวิกโยธิน ของเดิมรับมาในปี ๒๕๑๖ จ านวน 
๑๒ คัน ปี ๒๕๒๘ จ านวน ๑๘ คัน สามารถซ่อมบ ารุงและกับน ามาใช้ได้ จ านวน ๓ คัน การจัดซื้อในปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๑๕ คัน และเป็นการจัดซื้อภายในประเทศ ส่วนเรื่องปืนใหญ่ ๑๕๕ มิลลิเมตร จัดหาให้หน่วยนาวิก
โยธิน และเป็นจัดซื้อภายในประเทศเช่นเดียวกัน  



๑๙ 
 

- กรณีเรืออุทกศาสตร์เป็นการใช้เกี่ยวกับเครื่องหมายการเดินเรือ ปัจจุบันมีเรือหลวงสุริยะ
อายุ ๔๐ ปี เป็นจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม  

- กรณีการสร้างบ้านพัก ๓๒๕ ครอบครัว ที่ทุ่งมหาเมฆเป็นพื้นที่ของหน่วยงาน และมีบ้านพัก
ของหน่วยงานอยู่แล้ว เป็นอาคาร ๔ ชั้น มีอายุ ๔๐ ปี ส่วน ๗๙ ครอบครัว ส าหรับข้าราชการชั้นประทวน  

- กรณีค่าซ่อมบ ารุงเรือ จ านวน ๑,๒๐๐ ล้านบาท เป็นน างบประมาณมาซ่อมบ ารุงทั้งหมด 
- กรณีศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมทางทหารทางเรือเป็นงบประมาณใน EEC มี ๓ ส่วน ได้แก่  

การสร้างเครื่องบินทะเล เรื่องใบจักร เรื่องปรับปรุงอาคาร เป็นเรื่องที่หน่วยงานได้ด าเนินการวิจัย เพ่ือน าสู่
สายการผลิต 

- กรณีการป้องกันการละเมิด หน่วยงานได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

- กรณี ช้างป่ าเป็น พ้ืนที่ รับผิดชอบของกองก าลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาก  
ได้ด าเนินการขุดคูเพ่ือกันช้างป่าที่จะเข้ามารบกวนชาวบ้าน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่หน่วยงานมีหน้าที่ก ากับ ดูแล พ้ืนที่ชายทะเล ๒๓ จังหวัด พ้ืนที่อ่าวไทย และพ้ืนที่

อันดามัน รวมพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน ๓,๑๔๘ กิโลเมตร หน่วยงานควรสนับสนุน ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

 - หน่วยงานควรเร่งผลักดันโครงการขุดคลองไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจาก การด าเนินการ
ดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล 

 - กรณีโครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 
๙๙.๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทางทหาร ที่ด าเนินการเฉพาะในปี ๒๕๖๖ หน่วยงานควรสนับสนุนการด าเนินโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางทหาร 

 - กรณีที่เรือตรวจการณ์ล าน้ าโขงประสบปัญหาทางด้านงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ ามัน 
หน่วยงานควรจัดตั้งค าของบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก เรือตรวจการณ์ล าน้ าโขงมี
ความส าคัญในการป้องกันการขนยาเสพติดและสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

- หน่วยงานควรมีการส่งเสริมของกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนภายในประเทศ สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้างอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ภายในประเทศ แต่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากกองทัพ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอให้กองทัพเรือ ส่งเอกสารรายละเอียดโครงการ

เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือที่มีค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา จ านวน ๗,๙๗๔,๖๐๐ บาท 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเรือด าน้ าที่ใช้งบประมาณ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท  
๒. ขอเอกสารการรายงานความคืบหน้าของการจัดสร้างเรือด าน้ าทั้งหมด  และสถานะ 

การเบิกจ่ายของโครงการจัดสร้างเรือด าน้ าล าที่ ๑ ทัง้หมด 
๓. ขอเอกสารสัญญาจ้างสร้างเรือด าน้ าล าที่ ๑  
 
 



๒๐ 
 

- นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารสถิติการรั่วไหลของน้ ามันในท้องทะเลไทยย้อนหลัง ๑๐ ปี  
๒. ขอเอกสารแนวทางและมาตรการช่วยเหลือและป้องกันภัยที่เกิดจากช้างป่า 

 
กองทัพเรือ ส าหรับกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ๗๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองทัพเรือ ส าหรับกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่หน่วยงานแสดงรายงานทางการเงินในปี ๒๕๖๗ – ปี ๒๕๖๙ ว่ามีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 

ทุกปี ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานทั้งหมดก่อนและหลังการเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีผลประกอบการก่อนและหลังโควิด ๑๙ ในภาพรวม ปี ๒๕๖๑ มีรายได้ จ านวน  

๓๙๘ ล้านบาท จากผู้โดยสาร จ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๒ มีรายได้ จ านวน ๓๓๓ ล้านบาท  
จากผู้โดยสาร จ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๓ สามารถประกอบการได้ครั้งปี มีรายได้ จ านวน ๔๐๗ 
ล้านบาท จากผู้โดยสาร จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๔ ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ มีรายได้ จ านวน 
๔๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๕ มีรายได้ จ านวน ๒๐ ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายแต่ละปีเฉลี่ย จ านวน ๒๕๐ – ๒๘๐ 
ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและทุนสะสมที่มีอยู่  ส่วนผลกระทบที่ได้รับเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลก ท่าอากาศเป็นการบริการสาธารณะในการเดินทาง การขนส่งสินค้า ถึงแม้รายได้ต่ า
กว่ารายจ่ายต้องด าเนินการเพราะมีผลทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในรูปแบบอ่ืน เช่น เศรษฐกิจขนาดใหญ่  
ในโครงการ EEC หากหยุดด าเนินการความมั่นใจในการเข้าลงทุนของต่างประเทศจะชักงักทันที ท าให้การ
ด าเนินการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาต้องยืนยันที่จะมีการให้บริการต่อไป 

 - ปัจจุบันแนวทางการให้บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภามองถึงตลาดตะวันออกกลาง ตลาด
อินเดีย และเปลี่ยนจากการขนส่งโดยสารเป็นการขนส่งสินค้าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือหารายได้มาชดเชย อีกทั้ง  
การด าเนินการของท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นการรองรับและเกื้อหนุนข้อจ ากัดของสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมือง หรือเตรียมความพร้อมการอพยพของคนต่างประเทศ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอเอกสารรายรับ 

และรายจ่ายของหน่วยงานทั้งหมดก่อนและหลังการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๑,๒๖๓,๒๑๒,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างและความก้าวหน้าในหน้าที่ 

ของบุคลากรอย่างไร  
 - ขอทราบว่ารายละเอียดผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล และการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การลักลอบน าเข้าสินค้าเถ่ือน การน าเข้ายาเสพ
ติด  

 - กรณีที่หน่วยงานมีการตั้งค าของบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างส านักงานส่วนกลางและ
ส านักงานภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๓ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนที่จะขยายภารกิจและโครงสร้างในอนาคต
อย่างไร 

 - กรณีการตั้งของบประมาณค่าเบี้ยประชุม จ านวน ๑.๗ ล้านบาท ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีการจัดประชุมกี่ครั้งต่อปี 

 - ขอทราบรายละเอียดและสาเหตุการตั้งงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จ านวน  
๕๖ คัน  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบูรณาการขีดความสามารถ

และแก้ไขข้อจ ากัดข้อหน่วยงานทางทะเลทั้งหมดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามล าพัง ท าให้เกิดพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือปฏิบัติภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคสองและวรรคสาม  

 - ปัจจุบันคณะมนตรีได้อนุมัติอัตราแทนของหน่วยงาน จ านวน ๘๕๕ อัตรา จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กองทัพเรือ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 - กรณีโครงสร้างของหน่วยงานประกอบด้วย หน่วยงานภาค หน่วยงานจังหวัด ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
อาคารส านักงานส่วนกลางและส านักงานต่างจังหวัด พร้อมทั้งอาคารที่พักอาศัย ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าว  
เพ่ือเป็นการรองรับก าลังพลทั้งหมด  

 - กรณีเบี้ยประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารมาจาก ๒๖ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย อธิบดีและผู้ของหน่วยงาน ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด โดยประชุมปีละ ๔ ครั้ง เพื่อระดมความคิด การบูรณาการ การแก้ไขปัญหาทางทะเล 

 - กรณีผลการด าเนินงานในงบประมาณปี ๒๕๖๔ หน่วยงานได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ 
ภัยธรรมชาติ จ านวน ๒๒๗ ครั้ง การท าประมงผิดกฎหมาย จ านวน ๙๖ ครั้ง การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้า
เมือง จ านวน ๑๕ ครั้ง ยาเสพติดและอาวุธสงคราม จ านวน ๓๗ ครั้ง การท าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ชายฝั่ง จ านวน ๑๓ ครั้ง และอ่ืน ๆ จ านวน ๔๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน 
๘๔ ครั้ง การท าประมงผิดกฎหมาย จ านวน ๙๙ ครั้ง การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง จ านวน ๑๗ ครั้ง 



๒๒ 
 

ยาเสพติดและอาวุธสงคราม จ านวน ๒๑ ครั้ง การท าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน ๖ ครั้ง 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๕ ครั้ง และอ่ืน ๆ จ านวน ๒๓ ครั้ง  

 - กรณีค่าเช่ารถยนต์ จ านวน ๕๖ คัน แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง จ านวน ๒๗ คัน ภาคที่ ๑ 
จ านวน ๑๔ คัน ภาคท่ี ๒ จ านวน ๗ คัน ภาคท่ี ๓ จ านวน ๘ คัน  

 - กรณีอัตราของหน่วยงานทั้งหมดตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จ านวน ๑,๒๗๐ อัตรา  
รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 

- นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสาม ขอเอกสารผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในการป้องกันการลักลอบทั้งหมด 

 
กองทัพอากาศ        ๒๑,๙๓๑,๑๒๐,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองทัพอากาศในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีที่เครื่องบินรบเมียนมาร์รุกล้ าเข้ามาในน่านฟ้าไทยเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

หน่วยงานได้มีการประสานเพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการรุกล้ าและแนวทางการป้องกันการรุกล้ าน่านฟ้าไทย
ในกรณีดังกล่าวอย่างไร 

 - ขอทราบว่าเหตุใดโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศที่ขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๙๔ ล้านบาท โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๙๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ 
๗ ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘๙ ล้านบาท โครงการพัฒนาป้องกันฐานที่ตั้งทาง
อากาศขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘๘ ล้านบาท และโครงการจัดหาวิทยุพ้ืนดิน 
สู่อากาศขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘๒ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๘๒  
ล้านบาท ที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ถึงไม่มีการผูกพันและไม่มีการเบิกจ่าย 

- ขอทราบว่าการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องบินโจมตีทางยุทธศาสตร์ F35 ในปี ๒๕๖๖ 
หน่วยงานได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสภาคองเกรสแล้วหรือไม่  

- ขอทราบว่างบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานในปี ๒๕๖๖ จ านวน 
๗,๘๕๕.๔๖๒๕ ล้านบาท ปี ๒๕๖๗ จ านวน ๗,๖๐๐.๔๒๕๕ ล้านบาท ปี ๒๕๖๘ จ านวน ๖,๑๑๓.๑๓๒๘  
ล้านบาท และปี ๒๕๖๙ จ านวน ๓,๕๙๘.๕๐๐๒ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการตั้งงบประมาณผูกพันหน่วยงาน
ตั้งงบผูกพันเกือบเต็มเพดานร้อยละ ๒๐ และเป็นการตั้งเพ่ือน าไปจัดซื้อเครื่องบินทั้งหมด ส่งผลให้ไม่มี
งบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ระยะที่ ๑ จ านวน  
๔ เครื่อง จ านวน ๗,๓๘๒.๖๙๐๐ ล้านบาท  

- ขอทราบว่าปัจจุบันกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการป้องกันจัดอยู่ในล าดับใด 
ของเอเชีย  

- ขอทราบรายละเอียดเงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบินในปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน 
๒๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท และเหตุใดเงินอุดหนุนค่าสมาชิกในปีที่ผ่านถึงมีจ านวนที่แตกต่างกัน 



๒๓ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเครื่องบินรบเมียนมาร์รุกล้ าเข้ามาในน่านฟ้าไทย หน่วยงานได้ด าเนินการตามบทบาท

หน้าที่และกระบวนการป้องกันประเทศอย่างเหมาะสม โดยพื้นที่ของเมียนมาร์เป็นพ้ืนที่ยื่นเข้าไปบริเวณพ้ืนที่
ไทย ซึ่งการเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบเมียนมาร์หน่วยงานได้มีการจับความเคลื่อนไหวทุกประการ และ 
ได้ปล่อยสัญญาณให้รับทราบถึงแผนการบิน ท าให้รับทราบว่าเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นภัยคุกคามของ
ประเทศไทย และการขึ้นบินอยู่ภายในเขตแดนของเมียนมาร์ แต่การบินกลับพ้ืนที่ตั้งได้บินตัดผ่านติ่งเขตแดน
ของไทยใช้ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ นาที และไม่เป็นไปตามข่าวที่ปรากฏ ต่อมาอีก ๒ ชั่วโมง สามารถจับเรดาร ์
ได้อีกครั้ง จึงได้สั่งเครื่องขึ้นเพ่ือท าภารกิจการบินลาดตระเวนรักษาเขต และกองทัพอากาศเมียนมาร์ได้ท า
หนังสือแสดงความเสียใจต่อการบินล้ าแดนโดยไม่ได้ตั้งใจ  

 - กรณีขีดความสามารถของก าลังทางอากาศอยู่ในระดับใดเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
กองก าลังทางอากาศของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ ๕ โดยมีเรียงตามล าดับ ดังนี้ ประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม 
พม่า อินโด ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา บรไูน  

- กรณีโครงการจัดหาเครื่องบิน F35 เป็นก้าวส าคัญของประเทศเพ่ือบ่งบอกถึงความทันสมัย
ของกองทัพอากาศ และการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรส จึงด าเนินการ
จัดซื้อได้ ปัจจุบันยังมิได้รับการพิจารณาจากสภาคองเกรส ซึ่งการได้รับอนุญาตเป็นกระบวนการส่วนหนึ่ง  
ในการจัดซื้อ โดยหน่วยงานจัดหาด้วยเหตุผล ๒ ประการ ประการแรก เพ่ือทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน
มานาน อะไหล่ในการซ่อมบ ารุงหายากและมีราคาสูง ประการที่สอง เพ่ือยกระดับกองทัพให้มีความทันสมัย
ทั้งหมด และเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องบินรบยุคท่ี ๕ ถ้าหากประเทศไทยได้เครื่องบิน F35 การดูแลรักษาเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานาน การดูแลรักษาเครื่องบินใหม่จะท าให้
ประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การที่ได้รับงบประมาณอันจ ากัดหน่วยงานต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- กรณี โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ระยะที่ ๑ จ านวน ๔ เครื่อง เป็น
ความคลาดเคลื่อนทางเอกสารและหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดหา จ านวน ๒ เครื่อง เดิมมีแนวทางการ
จัดหาจ านวน ๔ เครื่อง แต่ในสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศช่วงนี้ หน่วยงานจึงลดความต้องการลงเหลือ 
จ านวน ๒ เครื่อง 

- กรณีโครงการผูกพันทั้ง ๕ โครงการ หน่วยงานได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการทั้งหมดมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  

- กรณีงบ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเรดาร์ จ านวน ๓ แห่ง ซึ่งเรดาร์ทั้ง 
๓ แห่ง สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่การตั้งงบซ่อมบ ารุงดังกล่าวเป็นการซ่อมบ ารุงตามอายุการใช้งานของ
อะไหล่ 

- กรณีเงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบินเป็นเงินราย ๓ ปี เป็นการต่อสัญญาการเข้าร่วม
การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหน่วยงานจะได้รับประโยชน์ในการซ่อมบ ารุงเครื่ องยนต์ J85  
การแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางเทคนิค และหาแนวทางการแก้ไขในการซ่อมบ ารุงกับประเทศสมาชิก 

- กรณีเครื่องบินรบหน่วยงานมีทั้งหมด จ านวน ๘๕ เครื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ต้องปลด
ประจ าการ จ านวน ๕๖ เครื่อง คงเหลือจ านวน ๒๙ เครื่อง จึงเป็นเหตุผลหลักที่หน่วยงานต้องมีการจัดหา
เครื่องบินมาทดแทน 

 
 



๒๔ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดหาเครื่องบินโจมตีทางยุทธศาสตร์ F35 ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก

สภาคองเกรสก่อน หน่วยงานควรให้สภาคองเกรสพิจารณาและอนุมัติในการจัดหาเครื่องบิน F35 เป็นที่
เรียบร้อยก่อน จึงด าเนินการตั้งค าของบประมาณในปีถัดไป 

 - หน่วยงานควรมีการส่งเสริมของกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนภายในประเทศ สถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้างอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ภายในประเทศ แต่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากกองทัพ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ  กรรมาธิการ ขอรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเรดารป์้องกันภัยทางอากาศ จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท  
 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่หน่วยงานได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทย ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีแนวทางการขยายพื้นท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 - ขอทราบว่าการส่งเสริมกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนภายในประเทศ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
เข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้างอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ภายในประเทศ มีปัญหาและอุปสรรคทางด้าน
กฎหมายอย่างไร 

 - เมื่อพิจารณางบบุคลากรของหน่วยงานมี จ านวน ๒๔๘ ล้านบาท ขอทราบว่าเงินเดือน
ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เฉลี่ยแล้วมีจ านวนเท่าไรต่อคน และหน่วยงาน
มีผลการด าเนินงานที่สามารถทดแทนการซื้ออาวุธและการขายงานวิจัยให้กับต่างประเทศหรือไม่  

- กรณีท่ีหน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ก าหนดออกมาเป็นค่า KPI หน่วยงานควก าหนดค่า 
KPI ให้มีความชัดเจน เช่น การก าหนดแผนการพัฒนา ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนิน เป็นต้น 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในระดับ ๑,๐๐๐ ไร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมหน่วยงาน

ได้ท าการศึกษาข้อมูลและสอบถามข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศต้องสาธารณูปโภคทุกประการ ซึ่งพ้ืนที่พอเหมาะในระยะเริ่มต้นให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
จ านวน ๑,๐๐๐ ไร่ และได้มีการวางแผนด้วยความรอบคอบ ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และการเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 - กรณีแนวทางการวิจัยระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยใช้เลเซอร์ในการท าลายจรวด กระสุน
ปืนใหญ่ในระยะ ๗ กิโลเมตร เป็นเทคโนโลยีใหม่และต้องใช้พลังงานสูง หน่วยงานพยายามติดตามความ
คืบหน้าของประเทศมหาอ านาจของโลกว่ามีประเทศใดผลิตอาวุธชนิดนี้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ปัจจุบันหน่วยงานมี
งานวิจัยและพัฒนาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่เป็นพ้ืนฐานในการตรวจจับวัตถุในอากาศ ซึ่งเป็นก้าว
ส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่ระบบดังกล่าวได้ 

 



๒๕ 
 

 - กรณีเป้าหมายของหน่วยงาน คือ เทคโนโลยี AI เป็นแผนการพัฒนาของหน่วยงานและ 
ถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณมากพอจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทัน 

 - กรณีบริษัทที่ผลิตโดรนแต่ติดปัญหาในการสร้างหรือผลิต หน่วยงานมีพันธกิจในการส่งเสริม 
สนับสนุน กิจการภาคอุตสาหกรรมของหน่วยงานภาคเอกชน หากบริษัทเอกชนมีความสนใจในการผลิต
สามารถเข้ามาหารือกับหน่วยงานได้ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์ มีกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง อีกทั้ง หากบริษัทเอกชนมีความสนในการผลิตภัณฑ์สามารถให้หน่วยงานเข้าร่วมทุน  
ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนได้ตามมาตรา ๒๓ (๗) พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมทั้งมีแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์บริหารครบวงจรให้กับภาคเอกชน เพ่ือให้เข้าใจวิธีการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์การป้องกันประเทศ 

 - กรณีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเป็นการก่อก าเนิดการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
การป้องกันประเทศ ท าให้ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิสูง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๘๐ อัตรา แบ่งเป็น 
ปริญญาเอก ๒๑ อัตรา จบต่างประเทศ ๘ อัตรา จบในประเทศ ๑๓ อัตรา ปริญญาโท ๒๐๔ อัตรา  
จบต่างประเทศ ๔๖ อัตรา จบในประเทศ ๑๕๖ อัตรา จบปริญญาตรีจากต่างประเทศ ๒๒ อัตรา  

 - กรณีสถานที่ตั้งอยู่อาคารส านักงานปลัด และเช่าอาคารจากกรมธนารักษ์ ใช้พ้ืนที่ จ านวน 
๘ ชั้น และมีบางพ้ืนที่ที่ส านักงานพระธรรมนูญใช้  

 - กรณีเงินเดือน CEO ของหน่วยงาน จัดเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ ๒ มีกรอบจ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

 - กรณีงบประมาณที่หน่วยงานใช้ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นหน่วยงานในการท าการ
วิจัยและพัฒนาต้องมีส่วนที่ประสบความส าเร็จและไม่ส าเร็จ แต่ต้องแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ในขณะนั้น หน่วยงานได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
และความพร้อมต่อการประเชิญภัยคุกคามในทุกมิติ และมีการทดลองยุทโธปกรณ์จากเหล่าทัพเพ่ือน าผล  
การทดสอบมาพัฒนาปรับปรุงจนสามารถผ่านการรับรองยุทโธปกรณ์ก่อนบรรจุเข้ากองประจ าการต่อไป  
และเทคโนโลยีเป้าหมาย คือ การพัฒนาจรวดและอาวุธน าวิถี การพัฒนายานเกาะแบบ ๘ x ๘ การพัฒนา
หุ่นยนต์  

 - กรณีบัณฑิตศึกษาหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ (๓) การส่งเสริม สนับสนุนการ
ฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศ โดยช่วยในการจัดตั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารวมกับพระจอมเกล้าลาดกระบัง  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรส่งเสริมกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนภายในประเทศ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

เข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้างอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ภายในประเทศ  
 - หน่วยงานควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสร้างผลงานที่ผ่านการตรวจสอบและได้

การรับรองมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อย ควรให้กองทัพจัดซื้อผลงานเพ่ือน าไปใช้และเป็นการสนับสนุนสินค้า
ภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๒๑.๕๐  นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

 
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


